

Số: 108/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THEO BỘ TIÊU CHUẨN CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á
(ASEAN UNIVERSITY NETWORK – AUN)
NĂM HỌC 2015 - 2016

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN sẽ được tiếp tục thực hiện cho một số chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy tại Trường Đại học An Giang trong năm học 2015 – 2016 nhằm mục tiêu chuẩn hóa chương trình, thúc đẩy hội nhập và nâng cao uy tín của Nhà trường trong hoạt động đào tạo;

Tự đánh giá CTĐT sẽ giúp các Khoa/Bộ môn nhìn nhận mặt mạnh và những hạn chế của các CTĐT mà Khoa/Bộ môn đang thực hiện. Từ đó, phát huy mặt mạnh, khắc phục hạn chế nâng cao chất lượng các CTĐT đạt chuẩn mục khu vực;

Tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN gồm 15 tiêu chuẩn và 68 tiêu chí đánh giá, thang 7 điểm/tiêu chí và được đánh giá theo chu kỳ 4 năm/lần.

II. QUI TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ

Bước 1: Xác định mục tiêu, phạm vi, bộ công cụ để tự đánh giá;

Bước 2: Thành lập các nhóm chuyên trách;

Bước 3: Lập kế hoạch tự đánh giá;

Bước 4: Thu thập thông tin và minh chứng;

Bước 5: Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được;

Bước 6: Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá;

Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Công tác chỉ đạo

Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN cho một số CTĐT sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu (BGH) và Ban lãnh đạo của các Khoa/Bộ môn. Chọn thực hiện ở 06 Khoa. Cụ thể:

Stt	Khoa	Ngành đánh giá lần 1 ⁽¹⁾	Ngành đánh giá lần 2 ⁽²⁾
1	Sư phạm	1. Sư phạm Toán	
2	Kinh tế - Quản trị Kinh doanh	2. Quản trị Kinh doanh	1. Tài chính – Ngân hàng
3	Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên	3. Khoa học Cây trồng	2. Phát triển Nông thôn 3. Công nghệ Thực phẩm
4	Kỹ thuật – Công nghệ và Môi trường	4. Công nghệ Kỹ Thuật Môi trường	4. Công nghệ Thông tin
5	Lý luận Chính trị	5. Giáo dục Chính trị	
6	Văn hóa Nghệ thuật	6. Việt Nam học	

⁽¹⁾ Đối với các ngành đánh giá theo AUN lần 1, thực hiện theo tài liệu hướng dẫn ban hành tại quyết định số 08/QĐ-ĐHAG ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang và viết báo cáo bằng ngôn ngữ Tiếng Việt;

⁽²⁾ Đối với các ngành đánh giá theo AUN lần 2, Tổ chuyên môn/Khoa quản lý rà soát, chỉnh sửa báo cáo TĐG CTĐT lần 1 và biên dịch sang Tiếng Anh chuẩn bị Đánh giá ngoài (có cập nhật, điều chỉnh, bổ sung minh chứng và báo cáo tiêu chí/tiêu chuẩn).

2) Công tác tư vấn

- Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng chịu trách nhiệm tư vấn và phản biện trong;
- Mời một đơn vị độc lập có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN chịu trách nhiệm tư vấn và phản biện ngoài.

3) Công tác tự đánh giá

Thành lập các **nhóm chuyên trách** tại các Khoa/Bộ môn để tiến hành tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN; viết báo cáo và báo cáo tiến độ hàng tháng lên Ban Giám hiệu, Ban lãnh đạo Khoa/Bộ môn và phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng để giám sát.

4) Lịch làm việc

Thời gian	Công việc	Chịu trách nhiệm
Tháng 9,10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xác định mục đích, phạm vi, bộ công cụ để tự đánh giá; 2. Lập kế hoạch tự đánh giá CTĐT và bảng dự trù kinh phí; 3. Họp triển khai kế hoạch và cung cấp bộ công cụ tiêu chuẩn AUN cho các Khoa/Bộ môn nghiên cứu, tham khảo; 4. Tham mưu BGH cho các Khoa/Bộ môn đăng ký thực hiện và viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN; 5. Thành lập Hội đồng (HĐ) tự đánh giá và tổ Thư ký giúp việc cho HĐ; 6. Thảo luận thành lập các nhóm chuyên trách. 	BGH Phòng KT&KĐCL các Khoa
Tháng 11/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tập huấn triển khai TĐG CTĐT theo AUN 2. Các Khoa/Bộ môn được chọn tiến hành các bước để viết báo cáo; 3. Các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch tự đánh giá 	BGH Phòng KT&KĐCL Các nhóm chuyên trách của Khoa/Bộ môn

Thời gian	Công việc	Chịu trách nhiệm
	CTĐT cụ thể và phân công nhiệm vụ cho nhóm từng thành viên của nhóm chuyên trách;	
Tháng 12/2015 - 01/2016	1. Thu thập minh chứng; 2. Tiến hành viết phiếu đánh giá tiêu chí 3. Gửi báo cáo tiến độ lần 1 (cuối tháng 2).	Nhóm chuyên trách
Tháng 02 - 04/2016	1. Hoàn thiện báo cáo 15 tiêu chuẩn, 68 tiêu chí 2. Gửi báo cáo tiến độ lần 2 (cuối tháng 4).	Nhóm chuyên trách
Tháng 05 - 06/2016	1. Các nhóm chuyên trách nộp bản thảo báo cáo TĐG CTĐT; 2. Phản biện trong.	Phòng KT&KĐCL Nhóm chuyên trách
Tháng 07- 09/2016	1. Các nhóm chuyên trách nộp báo cáo TĐG CTĐT hoàn chỉnh; 2. Tổ chức nghiệm thu báo cáo TĐG CTĐT	BGH Phòng KT&KĐCL Các nhóm chuyên trách của Khoa/Bộ môn

IV. KẾ HOẠCH KINH PHÍ

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng kết hợp với Phòng Kế hoạch Tài vụ hoạch định kinh phí cho Kế hoạch này (Bảng dự trù kinh phí đính kèm)./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH, HĐ (để chỉ đạo thực hiện);
- CĐCS, Đoàn TN, HSV (để phối hợp thực hiện);
- Các Khoa, Bộ môn (để thực hiện);
- Lưu: HCTH, KT&KĐCL.



Hoàng Xuân Quảng